

สมรรถนะประจำกลุ่มงาน คือ สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับกลุ่มงาน เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่ และส่งเสริมให้ปฏิบัติการกิจในหน้าที่ให้ได้ดียิ่งขึ้น

(8) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ หมายถึงหมายถึง ความเข้าใจกลยุทธ์ภาครัฐและสามารถประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานตนได้ โดยความสามารถในการประยุกต์นี้ รวมถึง ความสามารถในการคาดการณ์ถึงระบบราชการในอนาคต ตลอดจนผลกระทบของสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศที่เกิดขึ้น แบ่งระดับ ดังนี้

ระดับที่ 0 : ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้อย่างชัดเจน

ระดับที่ 1 : เข้าใจกลยุทธ์ภาครัฐ

เข้าใจวิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ภาครัฐ อีกทั้งเข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่อย่างไร

สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคหรือโอกาสของหน่วยงานของตนในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้

ระดับที่ 2 : ประยุกต์ประสบการณ์ในการกำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ประยุกต์ประสบการณ์และบทเรียนในอดีตมาใช้กำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ภาครัฐ และสามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

ใช้ความรู้ความเข้าใจในระบบราชการมาปรับกลยุทธ์ หรือยุทธวิธีในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภายในที่เกิดขึ้นได้

ระดับที่ 3 : ประยุกต์ทฤษฎีหรือแนวคิดซับซ้อนในการกำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานในอนาคต

ประยุกต์ทฤษฎี หรือแนวคิดซับซ้อนในการคิดและพัฒนาเป้าหมาย หรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่

คิดโครงการหรือแผนงานที่ผลสัมฤทธิ์มีประโยชน์ระยะยาวต่องานที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่

ระดับที่ 4 : เชื่อมโยงสถานการณ์ในประเทศเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองของโลก เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ

คิดแผนหรือกลยุทธ์เชิงรุกในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองโอกาสหรือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลง

ระดับที่ 5 : เชื่อมโยงสถานการณ์โลกเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ประเมินและเชื่อมโยงสถานการณ์ ประเด็น หรือปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของโลก เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ

คิดแผนหรือกลยุทธ์เชิงรุกในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองโอกาสหรือประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป

ระดับที่ 6 : บูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในงานกลยุทธ์ภาครัฐ
สรรค์สร้างและบูรณาการองค์ความรู้ใหม่มาใช้ในงานกลยุทธ์ภาครัฐโดยพิจารณาจากบริบทประเทศไทยใน
ภาพรวมและปรับให้เหมาะสมปฏิบัติได้จริง
คิดและปรับเปลี่ยนทิศทางของกลยุทธ์การพัฒนาประเทศในภาพรวมให้เป็นกลยุทธ์ใหม่ที่จะช่วยผลักดันให้เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนขึ้นได้
หมายถึงหมายถึง ความเข้าใจกลยุทธ์ภาครัฐและสามารถประยุกต์ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ของหน่วยงานตนได้
โดยความสามารถในการประยุกต์นี้ รวมถึง ความสามารถในการคาดการณ์ถึงระบบราชการในอนาคต
ตลอดจนผลกระทบของสถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศที่เกิดขึ้น แบ่งระดับ ดังนี้